



ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคความสามารถ ครั้งที่ ๒

.....
ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคความรู้ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ภาคความรู้ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ ๒ ได้ดำเนินการสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคความสามารถ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ภาคความสามารถ ครั้งที่ ๒ ดังต่อไปนี้

- ก) รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ภาคความรู้ ครั้งที่ ๑ ตามบัญชีแนบท้าย ประกาศนี้ โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ ๒ จะประกาศให้ทราบ ณ อาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ ๒ เว็บไซต์ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ ๒ <http://samutprakan๒.excise.go.th> หัวข้อ “ข่าว/ประชาสัมพันธ์” และ Facebook สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ ๒
- ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ภาคความสามารถ ครั้งที่ ๒ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคความสามารถ ครั้งที่ ๒ เข้ารับการประเมินตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

ประเมินสมรรถนะ ภาคความสามารถ	วัน เวลาและสถานที่ ในการประเมินฯ	เลขประจำตัวผู้สมัคร
ประเมินโดยการสอบปฏิบัติ - ความสามารถในการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางทำการ และโปรแกรมการนำเสนอ	วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ชั้น ๔ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ ๒	๐๑-๑๗

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ภาคความสามารถ ครั้งที่ ๒
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อกางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรทางราชการออกให้ไปในวัน ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้

๔. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจ ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

๕. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ ประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๕-๐-

(นางนิชานันท์ อัครนวิสิฐ)

สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ ๒

ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมสรรพสามิต ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคความสามารถ ครั้งที่ ๒
ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต

เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๑	นางสาวเมธากาญจน์ แก้วจันทร์	ผ่าน
๐๒	นางสาวกมลวรรณ แจ่มอรุณ	ผ่าน
๐๓	นางสาวอัญชลินทร์ ภาวะ	ผ่าน
๐๕	นางสาวรินทร์ลภัส รัตนธีระนันท์	ผ่าน
๐๖	นายจิราวัฒน์ เทพจิตร	ผ่าน
๐๘	นายณัฐวุฒิ พลไชย	ผ่าน
๑๑	นางสาวอรรณจิรา ไชยวรรณ	ผ่าน
๑๗	นายสุขสถิตย์ สุดเกษม	ผ่าน